



ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ ๖๖๘๒๔

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์  
ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้เป็นผู้จัดทำต้นฉบับหนังสือวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ในการจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์  
เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่าน โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระในเรื่องของความรักชาติ ศาสน์  
กษัตริย์ ความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความรัก ความสามัคคี และยังเป็นเวทีส่งเสริมนักเรียนที่มี  
ความสามารถด้านการเขียนและการวาดภาพ ได้นำผลงานมาตีพิมพ์เผยแพร่ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ มีผลงานที่หลากหลายและมาจาก  
ทั่วทุกภูมิภาค และยังเป็นกิจกรรมที่สามารถสอดแทรกไปกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการคิด  
เชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจำวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จึงขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้นักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดส่งผลงาน  
เพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือสามารถดาวน์โหลด  
ข้อมูลได้จาก QR Code หรือเว็บไซต์ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ โดยส่งผลงานมาที่กองบรรณาธิการหนังสือ  
วันเด็กแห่งชาติ อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๓ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หรือ  
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ childrenday2566@gmail.com ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อจะได้  
ดำเนินการคัดเลือกผลงานตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๑๙



ประกาศ สพฐ. เรื่องการคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖  
<https://citly.me/6i0xo>